

Chiều ngày 14 tháng 9 năm 2016, Ban Chỉ đạo Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc lần thứ 12 (2015 - 2016) họp. Thành viên và chủ trì cuộc họp có GS.TSKH. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Trưởng ban chỉ đạo Cuộc thi cùng các thành viên của Ban.



Thành viên còn có đại diện các ban giám khảo các lĩnh vực thi, đại diện các cơ quan liên quan như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Các Sở hữu Trí tuệ, các cơ quan truyền thông và các thành

viên trong Ban chấp hành.

Đi kèm ban chấp hành báo cáo quá trình thu nhận hồ sơ, quá trình chấm giải và trao giải của ban chấp hành và đề nghị khen thưởng các tác giả đoạt giải, các đơn vị cá nhân có thành tích trong việc tuyên truyền và triển khai Cuộc thi lần này.

Ban chấp hành cũng đề xuất kế hoạch tổ chức Lễ trao giải và trao giải để Ban chấp hành xem xét.

Theo nhận xét của các Ban giám khảo thì năm nay số lượng các đề tài tham dự đợt mở cuộc thi và chất lượng của lý thuyết luận mô hình rất cao. Một số đề tài có tính mới mẻ đáng để đề nghị Cục Sở hữu Trí tuệ có chính sách hỗ trợ và thúc đẩy đăng ký quyền tác giả và các công nghệ liên quan.

Ban chấp hành cũng đề nghị các địa phương như tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh cần rút kinh nghiệm trong việc tổ chức hồ sơ, vận chuyển mô hình để tránh hỏng nát, không vận hành được.

Các chính sách ưu tiên cho các tỉnh vùng sâu, vùng xa và các địa phương để tiếp cận khó khăn cũng được các thành viên hội nghị đề xuất.

Thư mời Cuộc thi lần thứ 13 (2016 - 2017) có thể có một số thay đổi về kích thước mô hình nhằm giải quyết khó khăn trong quá trình vận chuyển và việc đăng ký sở hữu trí tuệ.

Ngày 19/9/2016, Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ký quyết định khen thưởng 106 đề tài đoạt giải năm nay.

( [Danh sách các đề tài đoạt giải](#) kèm theo Quyết định)

Lễ trao giải và trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 8/10/2016 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

